



กิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 8



วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 8 ณ มูลนิธิคนรักเมืองมีน ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายประเภทต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้นำเครือข่ายชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 230 คน และได้รับเกียรติจากนายเนติภูมิ หมายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องศาลยุติธรรมความรู้กฎหมายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายสิบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โครงการ “บ้าน รอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13”

สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งโครงการ “บ้าน รอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13” สำหรับข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อให้ข้าราชการที่ยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 – 8 = 0.00 % ต่อปี เดือนที่ 9 – 24 = MRR. – 2.00 % ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR. – 1.00 % ต่อปี (ยกเว้นกรณีกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย = MRR.) กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้ว ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ประสงค์จะกู้เงินโครงการดังกล่าว ขอให้จัดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองสวัสดิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตามนโหนดเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.wd.coj.go.th/view-42579.html> เมื่อได้รับหนังสือรับรองสิทธิแล้ว ผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับ หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยื่นกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสวัสดิการการเงินกู้ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2184

